



คำอธิบาย  
แผนงาน เป้าหมายการให้บริการ  
ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัด  
ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภายใต้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

กลุ่มแผนงาน  
สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ  
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
(พ.ย. 56)

## คำนำ

เอกสารคำอธิบาย แผนงาน เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัด ของสำนักงาน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่สำนักแผนงานและโครงการพิเศษจัดทำขึ้น และเวียนแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดรับทราบ เพื่อให้ หน่วยงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน และสำนักแผนงานและโครงการพิเศษในฐานะผู้ติดตามผลการปฏิบัติงานและ รายงานผลการปฏิบัติงานต่อสำนักงบประมาณ มีความเข้าใจที่ตรงกันในเรื่องของค่าเป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการ ปฏิบัติงาน และวิธีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามที่ได้กำหนดไว้ในเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

ตุลาคม 2556

## สารบัญ

หน้า

การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรร แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต / โครงการ กิจกรรม	1
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์การสร้างความสำเร็จเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมี เสถียรภาพและยั่งยืน	2
แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	2
<u>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง</u> : ฐานการผลิตภาคการเกษตรมีความเข้มแข็ง	2
<u>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน</u> : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการ ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว	3
<b>ผลผลิต</b> : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร	4
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	6
กิจกรรมที่ 2 : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค	7
กิจกรรมที่ 3 : อำนวยการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตร	8
กิจกรรมที่ 4 : การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร	15
กิจกรรมที่ 5 : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	16
กิจกรรมที่ 6 : สนับสนุนโครงการพระราชดำริ	17
<u>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน</u> : ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ	19
<b>ผลผลิต</b> : การเกษตรด้านต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน	22
กิจกรรมที่ 1 : ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ	24
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตร ต่างประเทศ	25
กิจกรรมที่ 3 : การจัดงาน Universal Exhibition Milano 2015	26

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
<u>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน</u> : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	28
<b>ผลผลิต</b> : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	29
<b>กิจกรรม</b> : การจัดการเพื่อช่วยเหลือการสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกร	30
<u>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน</u> : ระบบกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer มีประสิทธิภาพ	31
<b>โครงการ</b> : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	33
<b>กิจกรรมที่ 1</b> : การขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer	34
<b>กิจกรรมที่ 2</b> : การพัฒนาเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	34
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรร</b> : ยุทธศาสตร์เร่งรัดการพัฒนาประเทศ และเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	36
<b>แผนงาน</b> : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	36
<u>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง</u> : เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการ การพัฒนาศักยภาพ	36
<u>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน</u> : เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	37
<b>โครงการ</b> : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	38
<b>กิจกรรม</b> : การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	39

การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรร แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต / โครงการ กิจกรรม

<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรร</p> <p>3. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน</p>		<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรร</p> <p>1. เร่งรัดการพัฒนาประเทศและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน</p>		
<p>แผนงาน</p> <p>3.2 ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร</p>		<p>แผนงาน</p> <p>1.6 แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้</p>		
<p>เป้าบริการกระทรวง</p> <p>ฐานการผลิตภาคการเกษตรมีความเข้มแข็ง</p>		<p>เป้าบริการกระทรวง</p> <p>เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ</p>		
<p>ประเด็นยุทธศาสตร์</p> <p>การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ</p>		<p>ประเด็นยุทธศาสตร์</p> <p>การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p>		
<p>เป้าบริการหน่วยงาน</p> <p>หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว</p>	<p>เป้าบริการหน่วยงาน</p> <p>ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>เป้าบริการหน่วยงาน</p> <p>เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ</p>	<p>เป้าบริการหน่วยงาน</p> <p>ระบบกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer มีประสิทธิภาพ</p>	<p>เป้าบริการหน่วยงาน</p> <p>เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร</p>
<p>ผลผลิต</p> <p>อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร</p>	<p>ผลผลิต</p> <p>การเกษตรด้านต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน</p>	<p>ผลผลิต</p> <p>เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ</p>	<p>โครงการ</p> <p>พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)</p>	<p>โครงการ</p> <p>ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้</p>
<p>กิจกรรม</p> <p>ก.1 การพัฒนาบุคลากรของ กษ. ก.2 การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค ก.3 อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตร ก.4 การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร ก.5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กษ. ก.6 สนับสนุนโครงการพระราชดำริ</p>	<p>กิจกรรม</p> <p>ก.1 ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ ก.2 พัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ ก.3 การจัดงาน Universal Exhibition Milano 2015</p>	<p>กิจกรรม</p> <p>ก. การจัดการเพื่อช่วยเหลือการสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกร</p>	<p>กิจกรรม</p> <p>ก.1 การขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer ก.2 การพัฒนาเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p>กิจกรรม</p> <p>ก. การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้</p>

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน  
 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร  
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ฐานการผลิตภาคการเกษตรมีความเข้มแข็ง

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	ตัวชี้วัด
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว	เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยละ 85)
ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร	เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตรที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 85) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตรที่สามารถดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 70)
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา (820 ราย) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับการนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 80)
กิจกรรมที่ 2 การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค	เชิงปริมาณ : จังหวัดที่สามารถอำนวยความสะดวกเพื่อบูรณาการ แผนงาน / โครงการ ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 (76 จังหวัด)
กิจกรรมที่ 3 อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตร	เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยความสะดวก (ร้อยละ 85)
กิจกรรมที่ 4 การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร	เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร (ร้อยละ 85) เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร (ร้อยละ 85)
กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กษ.	เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนบริการข้อมูลและระบบสารสนเทศ (ร้อยละ 85) เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 85)
กิจกรรมที่ 6 สนับสนุนโครงการพระราชดำริ	เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการประสานและอำนวยความสะดวกโครงการพระราชดำริเป็นไปตามแผนที่กำหนด (ร้อยละ 85)

<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรร</b>	<b>: ยุทธศาสตร์การสร้างความสำเร็จเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน</b>
<b>แผนงาน</b>	<b>: ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร</b>

**เป้าหมายการให้บริการกระทรวง**      ฐานการผลิตภาคการเกษตรมีความเข้มแข็ง

**เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน**      หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

**หน่วยงาน**      สถาบันเกษตรกร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด กองกลาง กองคลัง กองการเจ้าหน้าที่ สำนักกฎหมาย สำนักตรวจสอบภายใน สำนักพัฒนาระบบบริหาร สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักตรวจราชการ กองเกษตรสารสนเทศ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

#### **การดำเนินงาน**

การดำเนินงานด้านต่าง ๆ เช่น ด้านบุคลากร ด้านการเงินการคลัง งานสารบรรณ ด้านการตรวจสอบ ด้านการวางแผน ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ**      ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- **เป้าหมาย**      ร้อยละ 85

- **คำอธิบาย**

ความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 14 กรม และ 1 ส่วนราชการ ประกอบด้วย 1) กรมชลประทาน 2) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 3) กรมประมง 4) กรมปศุสัตว์ 5) กรมพัฒนาที่ดิน 6) กรมวิชาการเกษตร 7) กรมส่งเสริมการเกษตร 8) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 9) กรมการข้าว 10) กรมหม่อนไหม 11) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 12) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 13) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 14) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 15) สำนักงานรัฐมนตรี ที่มีต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน (สำนัก/กอง) ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้ดำเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

#### - การรายงานผล

จัดทำรายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 โดยให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการตามหลักวิชาการในการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย

### ผลผลิต      **อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร**

#### การดำเนินงาน

ดำเนินกิจกรรมเพื่อการอำนาจการด้านต่าง ๆ ในการสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง และการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งประกอบด้วย 6 กิจกรรม ได้แก่

1. การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สถาบันเกษตรกรวิชาการ)
2. การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 76 จังหวัด)
3. อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตร (กองกลาง กองคลัง กองการเจ้าหน้าที่ สำนักกฎหมาย สำนักตรวจสอบภายใน สำนักพัฒนาระบบบริหาร สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักตรวจราชการ)
4. การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร (กองเกษตรสารนิเทศ)
5. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
6. สนับสนุนการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ (สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ)

**ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ**      ร้อยละ ความสำเร็จของการอำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตรที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด

- เป้าหมาย                      ร้อยละ 85

#### - คำอธิบาย

การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมภายใต้ผลผลิตอำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร จำนวน 6 กิจกรรม ที่สามารถดำเนินการบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

#### - การรายงานผล

จัดทำรายงานผลรายเดือน โดยแสดงผลการดำเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดเชิงปริมาณของแต่ละกิจกรรม พร้อมเปรียบเทียบงานที่สามารถดำเนินการได้กับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ หากดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด แสดงว่ามีความสำเร็จของการดำเนินงาน ร้อยละ 100 แต่หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายก็ให้มีค่าลดลงตามลำดับ



### - การคำนวณ

ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตรที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด

$$= \frac{\text{ผลรวมของร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแต่ละกิจกรรม} *}{\text{จำนวนกิจกรรม (6 กิจกรรม)}}$$

\* โดยร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแต่ละกิจกรรม พิจารณาจาก

$$= \frac{\text{ผลการดำเนินงานของกิจกรรมตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่ดำเนินการได้} \times 100}{\text{เป้าหมายการดำเนินงานของกิจกรรมตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่กำหนดไว้}}$$

**ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ** ร้อยละของการอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตรที่สามารถดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนด

- เป้าหมาย ร้อยละ 70

- คำอธิบาย

การดำเนินงานของกอง / สำนัก ที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมภายใต้ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร จำนวน 6 กิจกรรม ที่ได้กำหนดแผนการปฏิบัติงานกิจกรรมย่อยที่สนับสนุนให้บรรลุผลการดำเนินงานตามเป้าหมายในแต่ละกิจกรรม

- การรายงานผล

จัดทำรายงานผลรายเดือน โดยแสดงผลการดำเนินงานของกอง / สำนัก ผู้รับผิดชอบงานในแต่ละกิจกรรม ที่สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานในทุกภารกิจได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ หากดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด แสดงว่ามีความสำเร็จของการดำเนินงาน ร้อยละ 100 แต่หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายก็ให้มีค่าลดลงตามลำดับ

### - การคำนวณ

ร้อยละของการอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตรที่สามารถดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนด

$$= \frac{\text{ผลรวมของร้อยละของการดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนดของแต่ละกิจกรรม} *}{\text{จำนวนกิจกรรม (6 กิจกรรม)}}$$

\* โดยร้อยละของการดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนดของแต่ละกิจกรรม พิจารณาจาก

$$= \left[ \frac{\text{ผลการดำเนินงานสะสม ณ เดือนที่ 1} \times 100}{\text{เป้าหมายการดำเนินงานสะสม ณ เดือนที่ 1}} + \dots + \frac{\text{ผลการดำเนินงานสะสม ณ เดือนที่ n} \times 100}{\text{เป้าหมายการดำเนินงานสะสม ณ เดือนที่ n}} \right] / n$$

**หมายเหตุ** เดือนที่ 1 หมายถึง เดือนที่เริ่มต้นการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน เช่น วางแผนการดำเนินงานในช่วงเดือน พ.ย. 56 และสิ้นสุดแผนในเดือน มี.ค. 57 รวมระยะเวลาการดำเนินงานทั้งสิ้น 5 เดือน ดังนั้นเดือนที่ 1 – 5 คือ พ.ย. 56, ธ.ค. 56, ม.ค. 57, ก.พ. 57 และ มี.ค. 57 ตามลำดับ และ n = จำนวนเดือนที่ดำเนินการ = 5

<b>งบประมาณรวม</b>	<b>934.8271</b>	<b>ล้านบาท</b>
งบบุคลากร	511.7735	ล้านบาท
งบดำเนินงาน	246.4801	ล้านบาท
งบลงทุน	5.7446	ล้านบาท
งบเงินอุดหนุน	15.0259	ล้านบาท
งบรายจ่ายอื่น	155.8030	ล้านบาท

(ปี 2556 งบตาม พ.ร.บ. 1,035.4410 ล้านบาท)

### **กิจกรรมที่ 1** การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

**หน่วยงาน** สถาบันเกษตรกรราธิการ (สกธ.)

**ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ** จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

- เป้าหมาย 820 ราย

- คำอธิบาย

จำนวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมและได้รับทุนศึกษาต่อ ประกอบด้วย

1. บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม หมายถึง บุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้รับการฝึกอบรม และสัมมนาตามหลักสูตรที่สถาบันเกษตรกรราธิการจัด จำนวน 11 หลักสูตร 780 ราย (โดยเป็นหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้เฉพาะในเรื่องการบริหารงานและการพัฒนาศักยภาพการทำงาน สำหรับการให้ความรู้ในวิชาเฉพาะแต่ละสาขาจะดำเนินการโดยกรมที่ดูแลเรื่องนั้น ๆ)

2. บุคลากรที่ศึกษาต่อ หมายถึง บุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้รับทุนการศึกษา ในประเทศ ณ สถาบัน AIT รวม 40 ทุน จำแนกเป็น ทุนใหม่ 10 ทุน [เอก 5 / โท 5] และ ทุนต่อเนื่อง 30 ทุน [เอก 20 / โท 10]

- การรายงานผล

จัดทำรายงานผลรายเดือน โดยแสดงผลจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดขึ้น โดยสถาบันเกษตรกรราธิการภายใต้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณ

**ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ** ร้อยละของระดับการนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

- เป้าหมาย ร้อยละ 80

- ความหมาย

บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม และสัมมนาตามหลักสูตรที่สถาบันเกษตรกรราธิการจัด ในปีงบประมาณ 2557 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ได้

### - การรายงานผล

จัดทำรายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 โดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาทั้งหมด จัดทำแบบสอบถามผลการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีการกำหนดระดับการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เป็น 5 ระดับ ได้แก่ นำไปใช้ประโยชน์มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด และนำมาประมวลตามหลักวิชาการ แสดงผลเป็นร้อยละของระดับการนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

### - การคำนวณ

ร้อยละของระดับการนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

$$= \frac{\text{ผลรวมของร้อยละของระดับการนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตรไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน}}{\text{จำนวนหลักสูตรที่ดำเนินการฝึกอบรม และสัมมนาทั้งหมด}}$$

<b>งบประมาณรวม</b>	<b>44.9898</b>	<b>ล้านบาท</b>
งบบุคลากร	11.3249	ล้านบาท
งบดำเนินงาน	16.0090	ล้านบาท
งบลงทุน	0.1300	ล้านบาท
งบเงินอุดหนุน	14.8259	ล้านบาท
งบรายจ่ายอื่น	2.7000	ล้านบาท
(ปี 2556 งบตาม พ.ร.บ. 47.8163 ล้านบาท)		

## กิจกรรมที่ 2 การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค

### หน่วยงาน

1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 76 จังหวัด
2. กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการส่วนภูมิภาค

### การดำเนินงาน

การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด รวม 76 จังหวัด ได้แก่ การประสานแผนการดำเนินงาน ประสานงาน ติดตามผลการดำเนินงาน และอื่น ๆ ในพื้นที่ เพื่อให้มีการบูรณาการงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

### ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

จังหวัดที่สามารถอำนวยความสะดวกเพื่อบูรณาการ แผนงาน / โครงการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85

### - เป้าหมาย

76 จังหวัด

### - คำอธิบาย

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด มีการดำเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1. การจัดทำแผนพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด / กลุ่มจังหวัด
2. การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
3. รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
4. การจัดทำและปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
5. การดำเนินงานศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดแบบเบ็ดเสร็จ

### - การรายงานผล

จัดทำรายงานผลรายเดือน โดยแสดงผลจำนวนจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานในกิจกรรมต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้ และมีผลสำเร็จไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85

### - การคำนวณ

จำนวนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85

โดยร้อยละความสำเร็จที่แต่ละสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสามารถดำเนินการได้ตามแผน

=  $\frac{\text{ผลรวมของร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม}}{\text{จำนวนกิจกรรมทั้งหมดที่ต้องดำเนินการ (5 กิจกรรมย่อย)}}$

จำนวนกิจกรรมทั้งหมดที่ต้องดำเนินการ (5 กิจกรรมย่อย)

<b>งบประมาณรวม</b>	<b>551.6985</b>	<b>ล้านบาท</b>
งบบุคลากร	335.1892	ล้านบาท
งบดำเนินงาน	115.8730	ล้านบาท
งบลงทุน	4.8363	ล้านบาท
งบรายจ่ายอื่น	95.8000	ล้านบาท
(ปี 2556 งบตาม พ.ร.บ. 459.2763 ล้านบาท)		

### กิจกรรมที่ 3    อำนวยการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตร

#### หน่วยงาน

กองกลาง กองคลัง กองการเจ้าหน้าที่ สำนักกฎหมาย สำนักตรวจสอบภายใน สำนักพัฒนาระบบบริหาร สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักตรวจราชการ

#### การดำเนินงาน

การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของ กอง / สำนัก ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนการอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร ประกอบด้วย 10 กิจกรรม ดังนี้

หน่วยงาน	กิจกรรม
1. กองกลาง	- การบริหารงานสารบรรณ
2. กองคลัง	- การบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย
3. กองการเจ้าหน้าที่	- การบริหารงานบุคคล
4. สำนักกฎหมาย	- การอำนวยการด้านกฎหมาย
5. สำนักตรวจสอบภายใน	- การตรวจสอบภายใน
6. สำนักพัฒนาระบบบริหาร	- การพัฒนาระบบราชการ
7. สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ	- การบริหารแผนงาน/โครงการของ สป.กษ. - การอำนวยการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร
8. กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน	- การอำนวยการในงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9. สำนักตรวจราชการ	- การสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

**ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ** ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยการ

- เป้าหมาย ร้อยละ 85

- คำอธิบาย

การดำเนินงานตามกิจกรรมย่อย จำนวน 10 กิจกรรม ที่อยู่ภายใต้กิจกรรมอำนวยการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตร ที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้

- การรายงานผล

จัดทำรายงานผลรายเดือน โดยแสดงผลรวมของร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมย่อย

- การคำนวณ

<p>ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยการ</p> <p>= <math display="block">\frac{\text{ผลรวมของร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมย่อย}}{\text{จำนวนกิจกรรมย่อย (10 กิจกรรมย่อย)}}</math></p>
--

**3.1 กิจกรรมย่อย :** การบริหารงานสารบรรณ

หน่วยงาน กองกลาง

ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงานสารบรรณ

- เป้าหมาย ร้อยละ 85

- คำอธิบาย

ความสำเร็จของการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีในเรื่องการบริหารงานสารบรรณที่สามารถดำเนินการได้เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

- การรายงานผล

จัดทำรายงานผลรายเดือน โดยแสดงผลรวมความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนและผลสำเร็จรายกิจกรรมที่เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

- การคำนวณ

$$\text{ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงานสารบรรณ} = \frac{\text{ผลรวมของร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม}}{\text{จำนวนกิจกรรมทั้งหมดที่ต้องดำเนินการทั้งหมด}}$$

**3.2 กิจกรรมย่อย : การบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย**

หน่วยงาน กองคลัง

ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย

- เป้าหมาย ร้อยละ 85

- คำอธิบาย

ความสำเร็จของการปฏิบัติงานในกิจกรรมต่าง ๆ ด้านการบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย ที่สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

- การรายงานผล

จัดทำรายงานผลรายเดือน โดยแสดงผลรวมความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนและผลสำเร็จรายกิจกรรมที่เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

- การคำนวณ

$$\text{ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย} = \frac{\text{ผลรวมของร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม}}{\text{จำนวนกิจกรรมทั้งหมดที่ต้องดำเนินการทั้งหมด}}$$

**3.3 กิจกรรมย่อย : การบริหารงานบุคคล**

หน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่

ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงานบุคคล

- เป้าหมาย ร้อยละ 85

- คำอธิบาย

ความสำเร็จจากการปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่ ที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 6 กิจกรรม ดังนี้ 1) การดำเนินการด้านวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม 2) การพัฒนาระบบงาน และการดำเนินงานแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

- 3) งานวางแผนอัตรากำลังคน 4) การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง 5) งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ  
6) งานด้านสวัสดิการ

- การรายงานผล

จัดทำรายงานผลรายเดือน โดยแสดงผลรวมความสำเร็จของการปฏิบัติงานในกิจกรรมย่อย 6 กิจกรรม และผลสำเร็จรายกิจกรรมย่อยที่เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมตามที่กำหนดไว้

- การคำนวณ

<p>ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงานบุคคล</p> <p>= <math display="block">\frac{\text{ผลรวมของร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล}}{\text{จำนวนกิจกรรมย่อย (6 กิจกรรมย่อย)}}</math></p>
---

### 3.4 กิจกรรมย่อย : การอำนวยความสะดวกด้านกฎหมาย

หน่วยงาน สำนักกฎหมาย

ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการอำนวยความสะดวกด้านกฎหมาย

- เป้าหมาย ร้อยละ 85

- คำอธิบาย

ความสำเร็จของการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของสำนักกฎหมายที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด ประกอบด้วย การพิจารณา ตรวจสอบ และให้ความเห็นทางกฎหมาย การจัดทำฐานข้อมูลด้านกฎหมาย และการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายต่าง ๆ

- การรายงานผล

จัดทำรายงานผลรายเดือน โดยแสดงผลรวมความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผน และผลสำเร็จรายกิจกรรมที่เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมตามที่กำหนดไว้

- การคำนวณ

<p>ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการอำนวยความสะดวกด้านกฎหมาย</p> <p>= <math display="block">\frac{\text{ผลรวมของร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน}}{\text{จำนวนกิจกรรมทั้งหมดที่ต้องดำเนินการ}}</math></p>
--

### 3.5 กิจกรรมย่อย : การตรวจสอบภายใน

หน่วยงาน สำนักตรวจสอบภายใน

ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน

- เป้าหมาย ร้อยละ 85

- คำอธิบาย

ความสำเร็จของการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย การตรวจสอบภายใน การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง และการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนการตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้

- การรายงานผล

จัดทำรายงานผลรายเดือน โดยแสดงผลรวมความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผน และผลสำเร็จรายกิจกรรมที่เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมตามที่กำหนดไว้

- การคำนวณ

ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน

= 
$$\frac{\text{ผลรวมของร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม}}{\text{จำนวนกิจกรรมทั้งหมดที่ต้องดำเนินการ}}$$

จำนวนกิจกรรมทั้งหมดที่ต้องดำเนินการ

**3.6 กิจกรรมย่อย : การพัฒนาระบบราชการ**

หน่วยงาน สำนักพัฒนาระบบบริหาร

ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาระบบราชการ

- เป้าหมาย ร้อยละ 85

- คำอธิบาย

ความสำเร็จของการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาระบบราชการของ สป.กษ. ที่สามารถดำเนินการได้เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนการพัฒนาที่กำหนดไว้

- การรายงานผล

จัดทำรายงานผลรายเดือน โดยแสดงผลรวมความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผน และผลสำเร็จรายกิจกรรมที่เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมตามที่กำหนดไว้

- การคำนวณ

ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาระบบราชการ

= 
$$\frac{\text{ผลรวมของร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน/โครงการ แต่ละกิจกรรม}}{\text{จำนวนกิจกรรมทั้งหมดที่ต้องดำเนินการ}}$$

จำนวนกิจกรรมทั้งหมดที่ต้องดำเนินการ

**3.7 กิจกรรมย่อย : การบริหารแผนงาน/โครงการ ของ สป.กษ.**

หน่วยงาน สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนด้านการบริหารแผนงาน/โครงการ ของ สป.กษ.

- เป้าหมาย ร้อยละ 85



- คำอธิบาย

ความสำเร็จในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ เพื่อช่วยสนับสนุนการบริหารแผนงาน/โครงการ ของ สป.กษ. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว โดยดำเนินงานกิจกรรมย่อยต่าง ๆ จำนวน 4 กิจกรรมย่อย ได้แก่ การจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณของ สป.กษ. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของ สป.กษ. การอำนวยความสะดวกและประสานงานสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และอำนวยความสะดวกและประสานงานโครงการพิเศษ โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

- การรายงานผล

จัดทำรายงานผลรายเดือน โดยแสดงผลรวมความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผน และผลสำเร็จรายกิจกรรมที่เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมตามที่กำหนดไว้

- การคำนวณ

$$\begin{aligned} & \text{ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนด้านการบริหารแผนงาน/โครงการ ของ สป.กษ.} \\ = & \left[ \begin{aligned} & \text{ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณของ สป.กษ.} \\ & + \text{ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานของ สป.กษ.} \\ & + \text{ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและประสานงาน สนง.กษ.จว.} \\ & + \text{ร้อยละความสำเร็จของการประสานและอำนวยความสะดวกโครงการพิเศษ} \end{aligned} \right] / 4 \end{aligned}$$

**3.8 กิจกรรมย่อย : การอำนวยความสะดวกด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร**

หน่วยงาน สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการอำนวยความสะดวกด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร

- เป้าหมาย ร้อยละ 85

- คำอธิบาย

การดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ได้แก่ การจัดทำแผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร การจัดทำรายงานสถานการณ์ภัยธรรมชาติ การแจ้งเตือนภัย รายงานการให้ความช่วยเหลือ ฯลฯ โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

- การรายงานผล

จัดทำรายงานผลรายเดือน โดยแสดงผลรวมความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผน และผลสำเร็จรายกิจกรรมที่เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมตามที่กำหนดไว้

## - การคำนวณ

$$\text{ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการอำนวยความสะดวกด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร} \\ = \frac{\text{ผลรวมของร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรในแต่ละกิจกรรม}}{\text{จำนวนกิจกรรมทั้งหมดที่ต้องดำเนินการ}}$$

### 3.9 กิจกรรมย่อย : การอำนวยความสะดวกในงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงาน กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการอำนวยความสะดวกด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- เป้าหมาย ร้อยละ 85

- คำอธิบาย

ความสำเร็จในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ตามแผนที่กำหนดไว้ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ งานพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน งานพัฒนานวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น งานพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร และงานพัฒนาเกษตรกรและชุมชนเกษตรกร เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน

- การรายงานผล

จัดทำรายงานผลรายเดือน โดยแสดงผลรวมความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผน และผลสำเร็จรายกิจกรรมที่เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมตามที่กำหนดไว้

- การคำนวณ

$$\text{ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการอำนวยความสะดวกในงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง} \\ = \frac{\text{ผลรวมของร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนฯ ในแต่ละกิจกรรม}}{\text{จำนวนกิจกรรมทั้งหมดที่ต้องดำเนินการ}}$$

### 3.10 กิจกรรมย่อย : การสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงาน สำนักตรวจราชการ

ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- เป้าหมาย ร้อยละ 85

- คำอธิบาย

ความสำเร็จของการปฏิบัติงานในกิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนการสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กำหนดไว้

- การรายงานผล

จัดทำรายงานผลรายเดือน โดยแสดงผลรวมความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผน และผลสำเร็จรายกิจกรรมที่เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมตามที่กำหนดไว้

- การคำนวณ

$$\text{ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์} = \frac{\text{ผลรวมของร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม}}{\text{จำนวนกิจกรรมทั้งหมดที่ต้องดำเนินการ}}$$

**งบประมาณรวม 255.2563 ล้านบาท**

งบบุคลากร 147.7235 ล้านบาท

งบดำเนินงาน 97.8836 ล้านบาท

งบลงทุน 0.1263 ล้านบาท

งบเงินอุดหนุน 0.2000 ล้านบาท

งบรายจ่ายอื่น 9.3229 ล้านบาท

(ปี 2556 งบตาม พ.ร.บ. 260.6068 ล้านบาท)

**กิจกรรมที่ 4** การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร

**หน่วยงาน** กองเกษตรสารนิเทศ (กทส.)

**ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ** ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร

- เป้าหมาย ร้อยละ 85

- คำอธิบาย

ความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร และ ข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน นโยบาย ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้กับบุคลากรในสังกัด และหน่วยงานอื่น ๆ รวมถึงเกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อวิทยุ รวมถึงการให้บริการ Call Center การให้บริการห้องสมุด และอื่น ๆ ที่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

- การรายงานผล

จัดทำรายงานผลรายเดือน โดยแสดงผลรวมความสำเร็จของการดำเนินงานทุกกิจกรรม และรายงานผลสำเร็จของการปฏิบัติงานรายกิจกรรมที่เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมตามที่กำหนดไว้

- การคำนวณ

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร

= 
$$\frac{\text{ผลรวมของร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนในแต่ละกิจกรรม}}{\text{จำนวนกิจกรรมทั้งหมดที่ต้องดำเนินการ}}$$

**ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ** ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร

- เป้าหมาย ร้อยละ 85

- คำอธิบาย

ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่น ๆ เกษตรกร รวมถึงประชาชนทั่วไป ที่มีต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- การรายงานผล

จัดทำรายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 โดยดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย และทำการประเมินระดับความพึงพอใจ กำหนดระดับความพึงพอใจ เป็น 5 ระดับได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด และประเมินเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจเป็นร้อยละ

**งบประมาณรวม** 24.7935 ล้านบาท

งบบุคลากร 9.6136 ล้านบาท

งบดำเนินงาน 8.9649 ล้านบาท

งบลงทุน 0.5550 ล้านบาท

งบรายจ่ายอื่น 5.6600 ล้านบาท

(ปี 2556 งบตาม พ.ร.บ. 25.6287 ล้านบาท)

**กิจกรรมที่ 5** การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

**หน่วยงาน** ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

**ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ** ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนบริการข้อมูลและระบบสารสนเทศ

- เป้าหมาย ร้อยละ 85

- คำอธิบาย

ความสำเร็จของการดำเนินงาน / โครงการ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดการพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ การจัดทำ กรอบการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล เว็บไซต์และระบบเครือข่าย บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สามารถทำงานได้อย่าง เต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการให้คำปรึกษา แนะนำ และ/หรือฝึกอบรม การใช้งานคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดให้สามารถใช้งานระบบ ICT ได้อย่างถูกต้อง

- การรายงานผล

จัดทำรายงานผลรายเดือน โดยแสดงผลรวมความสำเร็จของการดำเนินงานทุกกิจกรรม และรายงานผลสำเร็จของการปฏิบัติงานรายกิจกรรมที่เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมตามที่กำหนดไว้

- การคำนวณ

$$\text{ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนบริหารข้อมูลและระบบสารสนเทศ} = \frac{\text{ผลรวมของร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนในแต่ละกิจกรรม}}{\text{จำนวนกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ}}$$

**ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ** ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- เป้าหมาย ร้อยละ 85

- คำอธิบาย

ความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดและหน่วยงานอื่น ๆ และประชาชนทั่วไปที่มีต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสาร หรือการติดต่อประสานงานด้านต่าง ๆ กับหน่วยงาน โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

- การรายงานผล

จัดทำรายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 โดยดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย และทำการประเมินระดับความพึงพอใจ กำหนดระดับความพึงพอใจ เป็น 5 ระดับได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด และประเมินเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจเป็นร้อยละ

งบประมาณรวม	16.3554	ล้านบาท
งบบุคลากร	7.9223	ล้านบาท
งบดำเนินงาน	7.7496	ล้านบาท
งบลงทุน	0.0970	ล้านบาท
งบรายจ่ายอื่น	0.5865	ล้านบาท

(ปี 2556 งบตาม พ.ร.บ. 29.8036 ล้านบาท)

**กิจกรรมที่ 6** สนับสนุนโครงการพระราชดำริ

**หน่วยงาน** สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

**ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ** ร้อยละความสำเร็จของการประสานและอำนวยความสะดวกโครงการพระราชดำริเป็นไปตามแผนที่กำหนด

- เป้าหมาย ร้อยละ 85

- คำอธิบาย

ความสำเร็จในการดำเนินงานประสานและอำนวยความสะดวกโครงการพระราชดำริได้ตามเป้าหมายในระยะเวลาที่กำหนด ภายใต้การดำเนินงาน ดังนี้ การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น การเสนอของบประมาณ การประสานการดำเนินงาน การทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของโครงการ การสรุปเสนอเรื่องแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดประชุมและสรุปผลการประชุม การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละโครงการ

- การรายงานผล

จัดทำรายงานผลรายเดือน โดยแสดงผลรวมความสำเร็จของการดำเนินงานทุกกิจกรรม และรายงานผลสำเร็จของการปฏิบัติงานรายกิจกรรมที่เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมตามที่กำหนดไว้

- การคำนวณ

<p>ร้อยละความสำเร็จของการประสานและอำนวยความสะดวกโครงการพระราชดำริเป็นไปตามแผนที่กำหนด</p> $= \frac{\text{ผลรวมของร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดในแต่ละกิจกรรม}}{\text{จำนวนกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ}}$
---

**งบประมาณรวม      41.7336 ล้านบาท (งบรายจ่ายอื่น)**

(ปี 2556 งบตาม พ.ร.บ. 41.7336 ล้านบาท)

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน  
 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร  
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ฐานการผลิตภาคการเกษตรมีความเข้มแข็ง

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	ตัวชี้วัด
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ความร่วมมือด้าน การเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ	เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานด้านความร่วมมือ ด้านการเกษตรต่างประเทศ (14 หน่วยงาน) เชิงคุณภาพ : ระดับความสัมพันธ์ด้านการเกษตรต่างประเทศ อยู่ในระดับปกติ (ระดับ 5)
ผลผลิต : การเกษตรด้านต่างประเทศได้รับการส่งเสริม และสนับสนุน	เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อพัฒนา ความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ (ร้อยละ 85) เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อการประสานงานและบริหาร จัดการด้านการเกษตรต่างประเทศของสำนักงานปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ (ร้อยละ 85)
กิจกรรมที่ 1 ดำเนินภารกิจด้านการเกษตร ต่างประเทศ	เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีการศึกษา วิเคราะห์เพื่อสนับสนุน ความร่วมมือและการขยายโอกาสของสินค้าเกษตรในต่างประเทศ (15 เรื่อง) เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเจรจา/หารือ เพื่อพัฒนาความร่วมมือและแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรกับ ต่างประเทศตามแผนการเจรจา หารือ (ร้อยละ 70)
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาความร่วมมือและขยายการ ดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ	เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ได้พัฒนาและขยายการดำเนินงาน ด้านการเกษตรและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง (75 เรื่อง) เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการประชุม / หารือ / เจรจา ความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ (ร้อยละ 70)
กิจกรรมที่ 3 การจัดงาน Universal Exhibition Milano 2015	เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน (ร้อยละ 85)

<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรร</b>	<b>: ยุทธศาสตร์การสร้างความสำเร็จเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน</b>
<b>แผนงาน</b>	<b>: ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร</b>

**เป้าหมายการให้บริการกระทรวง**                      ฐานการผลิตภาคการเกษตรมีความเข้มแข็ง

**เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน**                      ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

- หน่วยงาน**
1. สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ (สปช. ; 10 แห่ง)
  2. สำนักงานการเกษตรต่างประเทศ (สกต.)

#### **การดำเนินงาน**

การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ที่ดำเนินการโดยสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ 7 แห่ง กงสุลฝ่ายการเกษตร 3 แห่ง และสำนักงานการเกษตรต่างประเทศ เพื่อคงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ ที่มีความสัมพันธ์ด้านการเกษตรกับประเทศไทยไว้ ทำให้การดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความร่วมมือ และมีประสิทธิภาพ ทั้งในกรณีการกระชับความสัมพันธ์ / ความร่วมมือทางวิชาการ การผลักดันสินค้าเกษตรและอาหารชนิดใหม่ การแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรให้ลุล่วงโดยเร็ว การเจรจาต่อรองเกี่ยวกับกฎ ระเบียบมาตรการนำเข้าที่เข้มงวด รวมทั้งการเสนอให้มีการจัดทำ MOU ด้านเกษตรจากประเทศคู่เจรจา เป็นต้น

**ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ**                      จำนวนหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานด้านความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ

- **เป้าหมาย**                      14 หน่วยงาน

- **คำอธิบาย**

- หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับกรม รวม 14 หน่วยงาน ที่ร่วมปฏิบัติงานด้านความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนในการเข้าร่วมประชุม การเจรจาหารือ การให้ความร่วมมือกับนานาประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ และการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ในต่างประเทศ

- หน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานด้านความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ จำนวน 14 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการข้าว กรมชลประทาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมประมง กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมหม่อนไหม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร



#### - การรายงานผล

จัดทำรายงานผลรายเดือน โดยการนับจำนวนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนการปฏิบัติงานจากหน่วยงานของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในด้านการเกษตรต่างประเทศทั้งในเรื่องของการให้ความร่วมมือ การร่วมจัดทำข้อเสนอในการเจรจา การส่งเสริมสนับสนุนการขยายตลาดสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์เกษตร หรือหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ระดับความสัมพันธ์ด้านการเกษตรต่างประเทศอยู่ในระดับปกติ

- เป้าหมาย ระดับ 5

#### - คำอธิบาย

ระดับความสัมพันธ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับหน่วยงานด้านการเกษตรของต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ โดยการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกัน หรือ การพบปะหารือในโอกาสต่าง ๆ หรือการเข้าร่วมประชุม เจรจา หรือ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ของผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการฯ มอบหมาย ปลัดกระทรวงฯ รองปลัดกระทรวงฯ และผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ

#### - การรายงานผล

จัดทำรายงานผลรายเดือน โดยทำการเปรียบเทียบระดับความสัมพันธ์กับจำนวนครั้งในการดำเนินงาน ดังนี้

1. การเดินทางมาของผู้แทนระดับสูงจากต่างประเทศในระดับรัฐมนตรี เอกอัครราชทูต ผู้อำนวยการองค์การระหว่างประเทศ หรือตำแหน่งอื่นๆ ที่เทียบเท่ากัน เพื่อเข้าเยี่ยมชมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ ปลัดกระทรวงฯ รองปลัดกระทรวงฯ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. การเดินทางไปเข้าร่วมประชุม เจรจา หรือ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ด้านการเกษตรระหว่างประเทศของรัฐมนตรีว่าการฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ ปลัดกระทรวงฯ รองปลัดกระทรวงฯ และผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ตามคำเชิญ

โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้

ระดับ 1	มีการแลกเปลี่ยนการเยือน / ประชุม /หารือ / เจาจด้านการเกษตร ของผู้บริหารระดับสูงไม่ต่ำกว่า	22 ครั้ง
ระดับ 2	” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”	” 24 ครั้ง
ระดับ 3	” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”	” 26 ครั้ง
ระดับ 4	” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”	” 28 ครั้ง
ระดับ 5	” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”	” 30 ครั้ง

**ผลผลิต****การเกษตรด้านต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน**

**ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ** ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ

- เป้าหมาย ร้อยละ 85

- คำอธิบาย

การดำเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ โดยการดำเนินงาน 3 กิจกรรม ได้แก่

1. การจัดทำร่างเจรจาความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ

2. การดำเนินงานตามบันทึกความร่วมมือและความตกลงกับต่างประเทศ โดยการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศ หรือเข้าร่วมประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือระดับทวิภาคี หรือระดับภูมิภาค

3. การดำเนินงานโครงการภายใต้กรอบความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามบันทึกความร่วมมือ

- การรายงานผล

จัดทำรายงานผลรายเดือน โดยพิจารณาจากความสำเร็จของการดำเนินงานใน 3 กิจกรรม มีรายละเอียด ดังนี้

1. ความสำเร็จของการจัดทำร่างเจรจาความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ โดยเกณฑ์การให้คะแนนจะกำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ แบ่งเป็น 5 ระดับ (ระดับ 5 คิดเป็นร้อยละ 100) ดังนี้

ระดับที่ 3 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงนามในหนังสือเสนอร่าง MOU ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ จำนวน 1 ฉบับ (คิดเป็นร้อยละ 60)

ระดับที่ 4 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงนามในหนังสือเสนอร่าง MOU ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ จำนวน 2 ฉบับ (คิดเป็นร้อยละ 80)

ระดับที่ 5 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงนามในหนังสือเสนอร่าง MOU ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ จำนวน 3 ฉบับ (คิดเป็นร้อยละ 100)

2. ความสำเร็จของการการดำเนินงานตามบันทึกความร่วมมือและความตกลงกับต่างประเทศ โดยจะพิจารณาเป็นร้อยละความสำเร็จ ดังนี้

$$= \frac{\text{จำนวนครั้งที่มีการประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศ (เป็นเจ้าภาพ หรือ เข้าร่วมประชุม)} \times 100}{\text{จำนวนครั้งตามแผนงานการจัดการประชุมหรือเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศตามที่กำหนด}}$$

3. ความสำเร็จในการจัดทำโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยจะพิจารณาเป็นร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน ดังนี้

$$= \frac{\text{จำนวนโครงการความร่วมมือที่ได้มีการดำเนินงาน} \times 100}{\text{จำนวนโครงการความร่วมมือตามแผนการดำเนินงาน}}$$

### - การคำนวณ

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ

=  $\frac{\text{ผลรวมของร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการในแต่ละกิจกรรม}}{\text{จำนวนกิจกรรม (3 กิจกรรม)}}$

จำนวนกิจกรรม (3 กิจกรรม)

**ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ** ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อการประสานงานและบริหารจัดการด้านการเกษตรต่างประเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- เป้าหมาย ร้อยละ 85

- คำอธิบาย

ความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ร่วมปฏิบัติงานด้านความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศรวม 14 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการข้าว กรมชลประทาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมประมง กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมหม่อนไหม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ที่มีต่อการดำเนินงานของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศและสำนักการเกษตรต่างประเทศ ในการประสานและบริหารจัดการด้านการเกษตรต่างประเทศ

- การรายงานผล

จัดทำรายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 โดยดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย และทำการประเมินระดับความพึงพอใจ กำหนดระดับความพึงพอใจ เป็น 5 ระดับได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด และประเมินเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจเป็นร้อยละ

<b>งบประมาณรวม</b>	<b>599.4215</b>	<b>ล้านบาท</b>
งบบุคลากร	74.2869	ล้านบาท
งบดำเนินงาน	102.9545	ล้านบาท
งบลงทุน	0.2846	ล้านบาท
งบเงินอุดหนุน	47.4305	ล้านบาท
งบรายจ่ายอื่น	374.4650	ล้านบาท
(ปี 2556 งบตาม พ.ร.บ. 362.1728 ล้านบาท)		

## **กิจกรรมที่ 1** ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ

**หน่วยงาน** สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ

### **การดำเนินงาน**

การดำเนินงานเพื่อสนับสนุนความร่วมมือและการขยายโอกาสของสินค้าเกษตรไทยในต่างประเทศ โดยสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ (สปช.) 7 แห่ง ได้แก่ สปช. ประจำกรุงปักกิ่ง กรุงโรม กรุงโตเกียว กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. กรุงแคนเบอร์รา สหภาพยุโรป และกรุงจาการ์ตา และกงสุลฝ่ายการเกษตร 3 แห่ง ได้แก่ นครกวางโจว นครเซี่ยงไฮ้ และนครลอสแอนเจลิส ซึ่งมีการดำเนินงาน ดังนี้ การศึกษา ภู ระเบียบต่าง ๆ ที่จะมีผลต่อสินค้าเกษตรไทยในต่างประเทศ การติดตาม ศึกษาสถานการณ์สินค้าเกษตรไทยในต่างประเทศ การศึกษาแนวทางการผลักดันการขยายตลาดสินค้าเกษตร และการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารไทยในต่างประเทศ รวมถึงจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางดำเนินงานให้แก่ผู้บริหารของกระทรวง

**ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ** จำนวนเรื่องที่มีการศึกษา วิเคราะห์เพื่อสนับสนุนความร่วมมือและการขยายโอกาสของสินค้าเกษตรในต่างประเทศ

- เป้าหมาย 15 เรื่อง

- คำอธิบาย

จำนวนเรื่องที่ได้ทำการศึกษา วิเคราะห์ในหัวข้อต่าง ๆ เช่น การศึกษา ภู ระเบียบต่าง ๆ ที่จะมีผลต่อสินค้าเกษตรไทยในต่างประเทศ การติดตาม ศึกษาสถานการณ์สินค้าเกษตรไทยในต่างประเทศ การศึกษาแนวทางการผลักดันการขยายตลาดสินค้าเกษตรและการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารไทยในต่างประเทศ การจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางดำเนินงานให้แก่ผู้บริหารกระทรวง รวมถึงการจัดทำโครงการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรของไทย และการนำเจ้าหน้าที่ของไทยเข้าร่วมประชุมหารือแก้ไขปัญหา หรือการนำเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในต่างประเทศเดินทางมาไทยเพื่อการให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

- การรายงานผล

จัดทำรายงานผลรายเดือน โดยระบุรายละเอียดการปฏิบัติงาน ความคืบหน้าผลการปฏิบัติงาน และงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ทั้งนี้ 15 เรื่อง หมายถึง เรื่องที่ดำเนินการตามแผนภายใต้บรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและผลักดันภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่สำนักงานได้ดำเนินการจริง

**ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ** ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเจรจา/หารือ เพื่อพัฒนาความร่วมมือและแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรกับต่างประเทศตามแผนการเจรจา หารือ

- เป้าหมาย ร้อยละ 70

- คำอธิบาย

ความสำเร็จในการดำเนินงาน เจรจา/หารือ เพื่อพัฒนาความร่วมมือหรือแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรกับต่างประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาค และระดับพหุภาคี ที่สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ทั้ง 7 แห่ง และกงสุลฝ่ายการเกษตร ทั้ง 3 แห่ง ร่วมดำเนินการ

- การรายงานผล

จัดทำรายงานผลรายเดือน โดยพิจารณาการประชุม / เจรจา ที่ดำเนินการสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายของการประชุม / เจรจา ที่กำหนดไว้ในแต่ละครั้ง

- การคำนวณ

$$\text{ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเจรจา/หารือ เพื่อพัฒนาความร่วมมือและแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรกับต่างประเทศตามแผนการเจรจา หรือ} \\ = \frac{\text{จำนวนครั้งในการเจรจา / หารือ ที่บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้} \times 100}{\text{จำนวนครั้งที่มีการเจรจา / หารือ ทั้งหมด}}$$

<b>งบประมาณรวม</b>	<b>159.4522</b>	<b>ล้านบาท</b>
งบบุคลากร	63.6988	ล้านบาท
งบดำเนินงาน	80.4688	ล้านบาท
งบลงทุน	0.2846	ล้านบาท
งบรายจ่ายอื่น	15.0000	ล้านบาท
(ปี 2556 งบตาม พ.ร.บ. 155.6008 ล้านบาท)		

**กิจกรรมที่ 2** พัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ

**หน่วยงาน** สำนักการเกษตรต่างประเทศ

**การดำเนินงาน**

อำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ โดยเข้าร่วมเจรจา / ประชุมหารือความร่วมมือด้านการเกษตรกับผู้บริหารระดับสูงของ กษ. และผู้แทนต่างประเทศ โดยเป็นการดำเนินการในประเทศ และการเข้าร่วมคณะเดินทางไปประชุมหารือ / เจรจาในต่างประเทศ เพื่อผลักดันการขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์หรือป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง

**ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ** จำนวนเรื่องที่ได้พัฒนาและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง

- เป้าหมาย 75 เรื่อง

- คำอธิบาย

จำนวนเรื่องที่มีการเข้าร่วมเจรจา / ประชุมหารือความร่วมมือด้านการเกษตรกับผู้บริหารระดับสูงและผู้แทนของต่างประเทศ โดยเป็นการดำเนินการในประเทศ และการเข้าร่วมคณะเดินทางไปประชุมหารือ / เจรจาในต่างประเทศ

**- การรายงานผล**

จัดทำรายงานผลรายเดือน โดยพิจารณาจากจำนวนเรื่องที่มีการเข้าร่วมเจรจา / ประชุมหารือความร่วมมือด้านการเกษตรกับผู้บริหารระดับสูงและผู้แทนของต่างประเทศ พร้อมทั้งระบุรายละเอียดการปฏิบัติงาน ความสำเร็จหน้าผลการปฏิบัติงาน และงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน

**ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ** ร้อยละความสำเร็จของการประชุม/หารือ/เจรจา ความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ

- เป้าหมาย ร้อยละ 70

**- คำอธิบาย**

ความสำเร็จจากการเข้าร่วมประชุม หารือ เจาจรหา ช่วยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการด้านการเกษตร หรือช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับสินค้าเกษตรในต่างประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาค และระดับพหุภาคี ที่สำนักงานเกษตรต่างประเทศร่วมดำเนินการ

**- การรายงานผล**

จัดทำรายงานผลรายเดือน โดยพิจารณาการประชุม/หารือ/เจรจาที่ดำเนินการสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายของการประชุม/หารือ/เจรจาที่กำหนดไว้ในแต่ละครั้ง

**- การคำนวณ**

<p>ร้อยละความสำเร็จของการประชุม/หารือ/เจรจา ความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ</p> $= \frac{\text{จำนวนครั้งในการประชุม/หารือ/เจรจา ที่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้} \times 100}{\text{จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/หารือ/เจรจา ทั้งหมด}}$
--

<b>งบประมาณรวม</b>	<b>116.2693</b>	<b>ล้านบาท</b>
งบบุคลากร	10.5881	ล้านบาท
งบดำเนินงาน	22.4857	ล้านบาท
งบเงินอุดหนุน	47.4305	ล้านบาท
งบรายจ่ายอื่น	35.7650	ล้านบาท
(ปี 2556 งบตาม พ.ร.บ. 106.5720 ล้านบาท)		

**กิจกรรมที่ 3** การจัดงาน Universal Exhibition Milano 2015

**หน่วยงาน**

1. สำนักงานเกษตรต่างประเทศ (สกต.)
2. สำนักงานประสานงานโครงการ Universal Exhibition Milano 2015 (สปค.)

**การดำเนินงาน**

การดำเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่มีความสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดงาน Universal Exhibition Milano 2015 ได้แก่

1. การเข้าร่วมประชุม หรือร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการจัดงาน
2. การจัดจ้างที่ปรึกษา เพื่อดูแล ควบคุมงานออกแบบ ก่อสร้างและการจัดการนิทรรศการ
3. การดำเนินการออกแบบ ก่อสร้าง ตกแต่งอาคาร จัดนิทรรศการ และเรือธง

**ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ** ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน

- เป้าหมาย ร้อยละ 85

- คำอธิบาย

การดำเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อให้การจัดงาน Universal Exhibition Milano 2015 สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้

- การรายงานผล

จัดทำรายงานผลรายเดือน โดยพิจารณาผลความสำเร็จของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผน

- การคำนวณ

<p>ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน</p> <p>= <math display="block">\frac{\text{ผลรวมของร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนในแต่ละกิจกรรม}}{\text{จำนวนกิจกรรมทั้งหมดที่ต้องดำเนินการ}}</math></p>
--

**งบประมาณรวม** 323.7000 ล้านบาท (งบรายจ่ายอื่น)

(ปี 2556 งบตาม พ.ร.บ. 100.0000 ล้านบาท)

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน  
 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร  
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ฐานการผลิตภาคการเกษตรมีความเข้มแข็ง

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	ตัวชี้วัด
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ (800 ราย)
ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ (800 ราย)
กิจกรรม การจัดการเพื่อการช่วยเหลือการสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกร	เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการช่วยเหลือ (800 ราย)



ยุทธศาสตร์การจัดสรร	: ยุทธศาสตร์การสร้างความสำเร็จเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
แผนงาน	: ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร

**เป้าหมายการให้บริการกระทรวง**

ฐานการผลิตภาคการเกษตรมีความเข้มแข็ง

**เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน**

เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

**หน่วยงาน**

สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน

**ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ**

จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

**- เป้าหมาย**

800 ราย

**- คำอธิบาย**

เกษตรกรผู้ยากจน หรือ ผู้ยากจน หรือเกษตรกรผู้เช่าที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือเกษตรกรที่ยากจน หรือผู้ยากจนที่เป็นลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ซึ่งเป็นผู้ที่มีปัญหาด้านหนี้สิน ที่ดินทำกินถูกนำไปจำนอง ขายฝาก หรือถูกเจ้าหนี้ยึดไว้เป็นประกันตามสัญญากู้ยืมเงิน ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ให้สามารถไถ่หรือไถ่ถอน หรือซื้อที่ดินคืนมา หรือเพื่อใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพ

**- การรายงานผล**

จัดทำรายงานผลรายเดือน โดยการนับจำนวนผู้ขอรับการช่วยเหลือที่ได้รับอนุมัติเงินกู้จากกองทุนหมุนเวียนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน

**ผลผลิต**

เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

**ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ**

จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

**- เป้าหมาย**

800 ราย

**- คำอธิบาย**

เกษตรกรผู้ยากจน หรือ ผู้ยากจน หรือเกษตรกรผู้เช่าที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือเกษตรกรที่ยากจน หรือผู้ยากจนที่เป็นลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ซึ่งเป็นผู้ที่มีปัญหาด้านหนี้สิน ที่ดินทำกินถูกนำไปจำนอง ขายฝาก หรือถูกเจ้าหนี้ยึดไว้เป็นประกันตามสัญญากู้ยืมเงิน ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ให้สามารถไถ่หรือไถ่ถอน หรือซื้อที่ดินคืนมา หรือเพื่อใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพ

**- การรายงานผล**

จัดทำรายงานผลรายเดือน โดยการนับจำนวนผู้ขอรับการช่วยเหลือที่ได้รับอนุมัติเงินกู้จาก กองทุนหมุนเวียนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน

งบประมาณรวม	23.2729	ล้านบาท
- งบบุคลากร	10.0196	ล้านบาท
- งบดำเนินงาน	13.2533	ล้านบาท

(ปี 2556 งบตาม พ.ร.บ. 89.7011 ล้านบาท)

**กิจกรรม**

การจัดการเพื่อการช่วยเหลือการสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกร

**ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ** จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการช่วยเหลือ

- เป้าหมาย 800 ราย

**- ความหมาย**

เกษตรกรผู้ยากจน หรือ ผู้ยากจน หรือเกษตรกรผู้เช่าที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการเช่าที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม หรือเกษตรกรที่ยากจน หรือผู้ยากจนที่เป็นลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ซึ่งเป็นผู้ที่มีปัญหาด้านหนี้สิน ที่ดินทำกินถูกนำไปจำนอง ขายฝาก หรือถูกเจ้าหนี้ยึดไว้เป็นประกันตาม สัญญากู้ยืมเงิน ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ให้สามารถไถ่ หรือไถ่ถอน หรือซื้อที่ดินคืนมา หรือเพื่อใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพ

**- การรายงานผล**

จัดทำรายงานผลรายเดือน โดยการนับจำนวนผู้ขอรับการช่วยเหลือที่ได้รับอนุมัติเงินกู้จาก กองทุนหมุนเวียนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน

งบประมาณรวม	23.2729	ล้านบาท
- งบบุคลากร	10.0196	ล้านบาท
- งบดำเนินงาน	13.2533	ล้านบาท

(ปี 2556 งบตาม พ.ร.บ. 89.7011 ล้านบาท)

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน  
 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร  
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ฐานการผลิตภาคการเกษตรมีความเข้มแข็ง

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	ตัวชี้วัด
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ระบบกลไกสนับสนุน การขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer มีประสิทธิภาพ	เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer (ร้อยละ 50)
โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการ ขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer (ร้อยละ 85)
กิจกรรมที่ 1 การขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer	เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer (2 กิจกรรม)
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาเกษตรกรตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาการเกษตร ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (18,500 ราย)

ยุทธศาสตร์การจัดสรร	: ยุทธศาสตร์การสร้างความสำเร็จเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
แผนงาน	: ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง      ฐานการผลิตภาคการเกษตรมีความเข้มแข็ง

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน      ระบบกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer มีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน

1. กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน
2. กองเกษตรสารนิเทศ
3. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

ร้อยละความสำเร็จการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer

- เป้าหมาย                      ร้อยละ 50

- คำอธิบาย

ความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สป.กษ. ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปภาคเกษตรกรรมที่มีส่วนร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer ตามโครงการที่รับผิดชอบโดยมีผลการดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

- การรายงานผล

จัดทำรายงานผลเป็นรายเดือน โดยแสดงผลรวมความสำเร็จของกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาปรางดเป็รื่อง (Smart Farmer)

- การคำนวณ

<p>ร้อยละความสำเร็จการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer</p> <p>= <math display="block">\frac{\text{ผลรวมของร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมภายใต้โครงการฯ Smart Farmer ของ สป.กษ.} *}{\text{จำนวนกิจกรรมภายใต้โครงการฯ Smart Farmer ของ สป.กษ.}}</math></p> <p>* โดยร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมภายใต้โครงการฯ Smart Farmer ของ สป.กษ. พิจารณาจาก</p> <p>= <math display="block">\frac{\text{ผลการดำเนินงานของกิจกรรมภายใต้โครงการฯ Smart Farmer ของ สป.กษ. ที่ดำเนินการได้} \times 100}{\text{เป้าหมายการดำเนินงานที่กำหนดในแต่ละกิจกรรม}}</math></p>
--

**โครงการ**                   โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

**ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ**       ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer

- เป้าหมาย                   ร้อยละ 85

- คำอธิบาย

ความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer ที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ดังนี้

1. การขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer

- โครงการโทรทัศน์เกษตร

- โครงการศูนย์ข้อมูลเกษตร (War Room)

2. การพัฒนาเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

- การรายงานผล

จัดทำรายงานผลรายเดือน โดยแสดงผลรวมของร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมย่อย

- การคำนวณ

<p>ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer</p> <p>= <math display="block">\frac{\text{ผลรวมของร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมย่อย}}{\text{จำนวนกิจกรรมย่อย (4 กิจกรรมย่อย)}}</math></p>
--

งบประมาณรวม                   127.5601                   ล้านบาท

- งบเงินอุดหนุน                   45.0000                   ล้านบาท

- งบรายจ่ายอื่น                   82.5601                   ล้านบาท

(ปี 2556 งบตาม พ.ร.บ. 117.7000 ล้านบาท)

**กิจกรรมที่ 1**                   การขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer

**หน่วยงาน**

1. กองเกษตรสารนิเทศ

2. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

**ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ**       จำนวนกิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer

- เป้าหมาย                   2 กิจกรรม

**- คำอธิบาย**

การดำเนินงานเพื่อการขับเคลื่อนและสนับสนุนนโยบาย Smart Farmer ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การดำเนินงานโครงการโทรทัศน์เกษตร และการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเกษตร (War Room)

**- การรายงานผล**

จัดทำรายงานผลรายเดือน โดยแสดงผลความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการโทรทัศน์เกษตร และโครงการศูนย์ข้อมูลเกษตร

งบประมาณรวม                      49.5000                      ล้านบาท (งบรายจ่ายอื่น)  
(ปี 2556 งบตาม พ.ร.บ. 25.0000 ล้านบาท)

**กิจกรรมที่ 2**      การพัฒนาเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

**หน่วยงาน**                      กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

**ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ**              จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- เป้าหมาย                      18,500 ราย

**- คำอธิบาย**

การดำเนินงานเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทำการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้มีความตระหนักในการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย รวมถึงให้มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และมีความภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกร ผ่านการดำเนินกิจกรรม ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรผ่านการฝึกอบรมพร้อมการฝึกปฏิบัติจริงในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน โดยหลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรมจะเกิดจากการจัดทำแผนความต้องการร่วมกันของผู้เข้าร่วมโครงการและสอดคล้องกับแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (เป้าหมาย 3,300 ราย)

2. จัดกิจกรรมถ่ายทอดและฝึกอบรมความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกร โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์เครือข่ายประชาชนชาวบ้าน เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงานในพื้นที่ของตนเอง (เป้าหมาย 15,200 ราย)

- การรายงานผล

จัดทำรายงานผลรายเดือน โดยแสดงผลเป็นจำนวนเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน และศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน

งบประมาณรวม	78.0601	ล้านบาท
- งบเงินอุดหนุน	45.0000	ล้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น	33.0601	ล้านบาท
(ปี 2556 งบตาม พ.ร.บ. 92.7000 ล้านบาท)		

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์เร่งรัดการพัฒนาประเทศ และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	ตัวชี้วัด
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)
โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (3,000 ราย) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรสามารถนำไปปฏิบัติได้ (ร้อยละ 70)
กิจกรรม การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	เชิงปริมาณ : จำนวนอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ (289 ราย)



ยุทธศาสตร์การจัดสรร	:	ยุทธศาสตร์เร่งรัดการพัฒนาประเทศและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
แผนงาน	:	แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

**เป้าหมายการให้บริการกระทรวง** เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

**เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน** เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

**หน่วยงาน**

1. กลุ่มโครงการพิเศษ (สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ)
2. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (4 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา 4 อำเภอ)

**ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ**

ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น

- เป้าหมาย

ร้อยละ 60

- คำอธิบาย

เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่กำหนดภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาอาชีพด้านการเกษตรทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

- การรายงานผล

จัดทำรายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 โดยทำการสำรวจและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557) นำมาประเมินหารายได้ของเกษตรกรก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการเพื่อเปรียบเทียบจำนวนเกษตรกรที่มีรายได้เพิ่มขึ้นกับจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรทั้งหมด (ดำเนินการตามหลักทางสถิติ)

- การคำนวณ

<p>ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น</p> $= \frac{\text{จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (งบประมาณ 2557) ที่มีรายได้เพิ่มขึ้น} \times 100}{\text{จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรทั้งหมด (งบประมาณ 2557)}}$
--

**โครงการ**      **โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้**

**การดำเนินงาน**

ดำเนินการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร และสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรเพื่อให้เกิดการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

**ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ**      จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

- เป้าหมาย                      3,000 ราย

- คำอธิบาย

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรและสนับสนุนปัจจัยการผลิต ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- การรายงานผล

จัดทำรายงานผลรายไตรมาส โดยนับจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในแต่ละพื้นที่

**ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ**      ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรสามารถนำไปปฏิบัติได้

- เป้าหมาย                      ร้อยละ 70

- ความหมาย

เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร รวมถึงเทคโนโลยีการเกษตรผ่านการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำการเกษตรทั้งในด้านการผลิต การจัดการโรคและแมลง การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป การตลาด และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- การรายงานผล

จัดทำรายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 โดยการออกแบบสำรวจสอบถามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557) ถึงผลการนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำการเกษตร แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบหาร้อยละของเกษตรกรที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้ (ดำเนินการตามหลักทางสถิติ)

- การคำนวณ

ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรสามารถนำไปปฏิบัติได้  
=  $\frac{\text{จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557) ที่สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้} \times 100}{\text{จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557)}}$

**งบประมาณรวม 30.3780 ล้านบาท (งบรายจ่ายอื่น)**

(ปี 2556 งบตาม พ.ร.บ. 34.6820 ล้านบาท)

**กิจกรรม** การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

**การดำเนินงาน**

ดำเนินการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ผ่านการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การดำเนินงานของเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบล เพื่อเป็นตัวแทนประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่และเกษตรกร เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด โดยดำเนินการในพื้นที่ 289 ตำบล และการดำเนินงานกิจกรรมหมู่บ้านเกษตรกรต้นแบบ เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรที่เป็นของจริง พร้อมกับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**ตัวชี้วัด** จำนวนอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่

- เป้าหมาย 289 ราย

- ความหมาย

อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ หมายถึง เกษตรกรหรือบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับเกษตรกรในพื้นที่ โดยสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ประสานงาน หรือเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร และเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีพื้นที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา (4 อำเภอ) รวม 289 ตำบลละ 1 ราย ทั้งนี้ จะทำสัญญาเป็นรายปี โดยจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานก่อนการต่อสัญญา และจะทำการคัดเลือกอาสาสมัครใหม่ในกรณีที่อาสาสมัครเดิมลาออกหรือเสียชีวิต

- การรายงานผล

จัดทำรายงานผลรายไตรมาส โดยนับจำนวนอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ที่ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานในพื้นที่

**งบประมาณรวม 30.3780 ล้านบาท (งบรายจ่ายอื่น)**

(ปี 2556 งบตาม พ.ร.บ. 34.6820 ล้านบาท)